
Stjórnarfundur  20 apríl kl 20. Símafundur

Mætt Sverrir,Pétur, Margrét, Snorri og Gréta.  Lilja sat fundinn.

1. Rætt um skipulag á svæðinu hjá okkur. Verið að bjóða út nýjar lóðir. Pétur og Lilja fóru yfir
hvað fram kom á fundi með Garðabæ v/þessara mála.

Ákveðið að gera yrði strax reiðveg á milli hverfanna áður en framkvæmdir myndu byrja svo
ekki myndi lokast af sú leið.

2. Farið yfir tillögur frá Hlyn úr tölvunefnd um hvernig hægt væri að framkvæma aðalfund
(fjarfund).

3. Hreinsunardagur og firmakeppni framundan. Rætt um skipulag og sjálfboðaliða um
framkvæmdina.

4. Ákveðið að halda Gæðingamótið með Fáki.

5. Önnur mál.

Fundi slitið 21.15

Sverrir ritaði fundargerð


